

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 16/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc...

thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức điều hành để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch...

thiết thực để nhân rộng. Từ đầu năm đến nay, toàn ngành đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19...

tục tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp...

bác các thông tin, quan điểm sai trái. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội...

TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH...

(Tiếp theo trang 1)

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch...

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thông nhất thời gian tới hai lực lượng quân đội và công an tăng cường đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, chủ động nắm bắt, theo dõi, nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình...

ĐAO QUYÊN

KHẨN TRƯƠNG TRUY VẾT...

(Tiếp theo trang 1)

tại nhà các trường hợp F1 và khu vực xung quanh; đồng thời, điều tra truy vết các trường hợp F1, F2... Qua điều tra xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định có 19 trường hợp F1 tại các xã: Đông Thanh (16 trường hợp), Việt Hùng (1 trường hợp) và thị trấn Vũ Thư (2 trường hợp) liên quan đến bệnh nhân N.T.H.N. Hiện công tác truy vết và các biện pháp phòng, chống dịch khác vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

hợp F1 có 3 cụ hơn 90 tuổi và 1 cháu bé hơn 1 tuổi; đối với những trường hợp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Vũ Thư tổ chức phương án cách ly phù hợp. Nếu thực hiện cách ly tại gia đình, huyện cần sử dụng các biện pháp phong tỏa như các khu vực cách ly khác, trong đó chú trọng các phương án cung cấp lương thực, thực phẩm, bảo đảm thông tin liên lạc và xử lý rác thải.



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Đông Thanh (Vũ Thư).

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2; đồng thời, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung. Trong 19 trường

GIAO BAN TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

ra khỏi cộng đồng và có thể gộp mẫu trong test nhanh. Sau khi test nhanh dương tính thực hiện xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR. Về điều trị, sẽ thiết lập phân tầng khu vực điều trị với bệnh nhân nhẹ không triệu chứng, bệnh nhân có triệu chứng và bệnh nhân nặng... Bên cạnh đó, về vắc-xin phòng Covid-19, đến nay, cả nước đã tiếp nhận hơn 8,25 triệu liều, tổng số mũi tiêm trên cả nước là hơn 4 triệu mũi.

Các địa phương phải chủ động, có kịch bản ứng phó với tình huống dịch xấu nhất

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định: Đợt dịch này sẽ kéo dài hơn so với các đợt dịch trước, gây tác động trên diện rộng, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam. Các nghiên cứu cho thấy, biến chủng Delta lây lan nhanh, chu kỳ lây nhiễm hiện nay chỉ còn 2 ngày chứ không phải 5 ngày như trước; tốc độ tấn công tăng gấp 2 - 3 lần so với các đợt trước. Do đó, Bộ Y tế đã có những thay đổi về chiến lược cách ly, xét nghiệm và điều trị phù hợp với thực tiễn. Bộ trưởng đề nghị các địa phương phải rà soát lại các kịch bản phòng, chống dịch; chuẩn bị kịch bản cho tình huống dịch xấu nhất. Địa phương chưa có dịch phải chuẩn bị ngay kịch bản; địa phương có dịch phải chuẩn bị cao hơn một mức để không bị động, hoang mang, đồng thời phải quyết liệt, nhanh chóng dập dịch trong thời gian ngắn nhất. Về việc xét nghiệm Covid-19, các địa phương phải nâng công suất xét nghiệm; chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung khi có số người cách ly đông. Về điều trị, yêu cầu các bệnh viện hạng 2, 3 ở các địa phương phải có hệ thống oxy; bảo đảm số giường theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các địa phương phải rà soát lại khả năng cung ứng oxy; thành lập các trung tâm hồi sức tích cực cho bệnh nhân nặng, nguy kịch, trong đó có máy lọc máu, chạy thận; đồng thời, chuẩn bị máy móc trang thiết bị phòng, chống dịch, bảo đảm có các máy móc cơ bản nhất. Bộ trưởng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đào tạo nhân lực thực hiện xét nghiệm, điều trị, tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 189,8 triệu người, trong đó hơn 4,08 triệu người đã tử vong. Tại Việt Nam, trong ngày 16/7, cả nước ghi nhận thêm 3.336 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 3.321 ca trong nước và 15 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 44.186 ca nhiễm Covid-19. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 40.609 ca, trong đó có 7.246 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã tử vong là 225 bệnh nhân. Hiện 10.020/44.186 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 33.941 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 16/7 không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.



Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình thực hiện khai báo y tế.

Ảnh: QUỲNH LƯU

Toàn tỉnh hiện có 200 trường hợp F1 và 2.544 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh khác) từ ngày 26/6 đến nay là 2.464 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 1.411 trường hợp.

Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19, bệnh nhân tái dương tính đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 14 bệnh nhân. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 27 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 401 trường hợp, trong đó 362 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 39 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 741 mẫu bệnh phẩm, trong đó 10 mẫu của các trường hợp đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (3 mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, 4 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 3 mẫu không xác định kết quả); 159 mẫu của các trường hợp F1, F2 và 572 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

THU HOÀI

Năm 2021, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 3,8 - 4 tỷ USD

Sáng ngày 16/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển bàn giải pháp phát triển ngành tôm năm 2021 và triển khai Quyết định số 339/QĐ-TTg, ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí

Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2020, diện tích nuôi tôm đạt 742.483ha, bằng 104,2% so với năm 2019, trong đó, diện tích nuôi tôm sú 629.065ha, tôm thẻ chân trắng 113.418ha; sản lượng thu hoạch đạt 900.000 tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,7 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019. 6 tháng đầu năm 2021, sản lượng tôm nước

lợ đạt 371.000 tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020, ước kim ngạch xuất khẩu tôm 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1,5 tỷ USD. Nhận định các tháng cuối năm 2021, nhu cầu nhập khẩu tôm của thế giới tăng trở lại, ngành tôm Việt Nam tiếp tục có nhiều cơ hội do ưu đãi thuế quan của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Năm 2021, dư báo ngành tôm sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn rủi ro khi đang phát triển nóng. Để

đạt được mục tiêu duy trì ổn định sản lượng hơn 740.000ha, sản lượng các loại đạt 980.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 3,8 - 4 tỷ USD trong năm 2021, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị ngành Nông nghiệp và các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017, đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai đăng ký đối tượng thực vật nuôi chủ lực. Triển khai hiệu quả một số đề án, chương trình đã phê duyệt; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả

sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Tăng cường công tác quản trã, cảnh báo môi trường các vùng nuôi tôm tập trung để kịp thời đưa ra khuyến cáo và cảnh báo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi. Tiếp tục quản lý chặt chẽ chất lượng tôm giống, vật tư thủy sản; triển khai các giải pháp đồng bộ kiểm soát chất lượng và giá thức ăn thủy sản; tích cực phối hợp xử lý, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, phát triển thị trường tiêu thụ cho sản phẩm tôm Việt Nam.

NGÂN HUỖN

KHỞI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Sáng ngày 16/7, Khởi thi đua các cơ quan Đảng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

bộ, ban, ngành về công tác thi đua, khen thưởng, các nội dung giao ước thi đua của Khởi; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ngày lễ lớn trong năm. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung thi đua có nhiều chuyển biến tích cực, được cụ thể hóa bằng các tiêu chí đánh giá phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn; hình thức thi đua đa dạng, phong phú với nhiều hoạt động sôi nổi thu hút cán bộ,

công chức, viên chức, người lao động tham gia. 6 tháng cuối năm 2021, Khởi thi đua các cơ quan Đảng tập trung quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đã triển khai, đồng thời bổ sung những nội dung, nội dung cao điểm mới, tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần hoàn thành

THU THỦY

Tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh nhân Covid-19

Chiều ngày 16/7, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn việc chẩn đoán, điều trị bệnh nhân Covid-19 và cách xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đại diện Sở Y tế, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, thành phố và một số đơn vị.

nhất về việc chẩn đoán, điều trị bệnh nhân Covid-19, chia sẻ kinh nghiệm phân loại, điều trị người bệnh; hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng và cách xử trí sự cố bất lợi, phản vụ, xử trí huyết khối, giảm tiểu cầu và viêm cơ tim sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Cụ thể, về công tác điều trị, thực hiện theo nguyên tắc 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, điều trị tại chỗ, nhân lực tại chỗ và hậu cần tại chỗ); thực hiện phân tầng điều trị theo hướng dẫn chẩn đoán và phân bố người bệnh vào các khu vực điều trị phù hợp như: người bệnh

không triệu chứng, người bệnh mức độ nhẹ; người bệnh mức độ nặng, người bệnh mức độ nặng, nguy kịch. Đối với việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19, bảo đảm an toàn từ khâu sàng lọc, tiêm, xử trí các bất lợi sau tiêm, trong đó có sự phân vụ, viêm cơ tim... Thông qua hội nghị nhằm nâng cao năng lực khám, điều trị cho cán bộ, nhân viên các đơn vị trong ngành Y tế và bảo đảm an toàn tiêm chủng, thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên quy mô toàn quốc.

NHƯ HOANG

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU TRÍ THỨC...

(Tiếp theo trang 1)

với khoảng 3.000 sinh viên con em Thái Bình tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học mỗi năm. Ngoài ra còn có nguồn trí thức từ các địa phương khác trong cả nước. Không chỉ nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, đội ngũ trí thức có vai trò to lớn trong việc giám sát và phản biện xã hội, là lực lượng nòng cốt tham mưu xây dựng chủ trương, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với chủ đề "Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh Thái

Bình trong phòng, chống dịch Covid-19", tại hội nghị, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ 24 triệu đồng, 10.000 khẩu trang y tế, 4 thùng dung dịch rửa tay sát khuẩn và 1 máy rửa tay sát khuẩn tự động cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh đã tặng hoa chúc mừng 100 pho giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II tốt nghiệp năm 2020.



Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch Covid-19.

MINH HÙNG

Củng cố hồ sơ, xử lý trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch Covid-19

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Quỳnh Phụ và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phát hiện vào hồi 18 giờ 41 phút ngày 25/6/2021, chị Đ.T.D, 33 tuổi, trú tại thôn Thanh Mai, xã An Thành đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân bình luận sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 với nội dung: Thôn Thanh Mai có 5 ca dương tính, xe cứu thương đang trực sẵn ở

Thanh Mai, chuẩn bị ghi nhận những ca mới.

Bình luận trên đã gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Ngày 16/7/2021, Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp, đề nghị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với chị D. Qua làm việc, chị D thừa nhận hành vi vi phạm do không tìm

hiểu kỹ thông tin từ nguồn chính thống mà vội vàng bình luận sai sự thật. Hiện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đang cùng cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

MINH HÙNG